

THÁI THỤY

Tập trung chăm sóc lúa xuân bị ảnh hưởng của rét đậm

Nhờ người dân chủ động thực hiện việc ngâm ủ, gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày nên đến nay hầu hết diện tích lúa xuân, nhất là diện tích gieo thẳng bị ảnh hưởng của rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện Thái Thụy đã được cấy dặm, chăm sóc nhằm bảo đảm mật độ, diện tích gieo cấy.



Nông dân xã Thái Giang (Thái Thụy) cấy dặm diện tích lúa gieo thẳng bị chết do rét đậm.

Vụ xuân năm nay, huyện Thái Thụy gieo cấy 11.650ha lúa. Do gặp phải đợt rét đậm, rét hại trong tháng 2 vừa qua nên diện tích lúa

xuân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều diện tích lúa gieo thẳng bị chết. Vì thế, những ngày qua, tranh thủ thời tiết đang ấm, nông dân các địa phương trong huyện đã

khẩn trương xuống đồng cấy dặm lại diện tích lúa gieo thẳng bị chết để bảo đảm mật độ. Đối với diện tích lúa cấy không bị ảnh hưởng thì cũng tích cực bón phân thúc giúp lúa đẻ nhánh, đồng thời diệt chuột và ốc bươu vàng.

người dân đang tất bật cấy dặm lại cho những diện tích lúa gieo thẳng bị chết do rét đậm, đồng thời thực hiện việc chăm sóc, bón phân và căng nilon phòng, chống chuột phá hại. Chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Phát Lộc Tây cho biết: Vụ xuân này nhà tôi gieo cấy 9 sào lúa, trong đó gieo thẳng 6 sào, còn lại là cấy tay. Trong khi các diện tích lúa cấy đã bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh thì các diện tích lúa gieo sạ bị chết do rét với tỷ lệ chết từ 20 - 30%, cá biệt có ruộng đến 70% diện tích. Tôi đã chủ động gieo mạ dự phòng bằng giống lúa ngắn ngày để cấy dặm vào diện tích gieo sạ bị chết để bảo đảm mật độ. Đối với diện tích lúa cấy không bị ảnh hưởng thì cũng tích cực bón phân thúc giúp lúa đẻ nhánh, đồng thời diệt chuột và ốc bươu vàng.

Vụ xuân này, huyện Thái Thụy vẫn có tỷ lệ lúa gieo thẳng cao với gần 3.000ha, chiếm hơn 25% tổng diện tích, tập trung tại các xã: Thuận Thành, Thái Phúc, Thái Giang, Sơn Hà, Thái Thọ... Thực tế cho thấy những diện tích lúa bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại vừa qua chủ yếu nằm ở xã có nhiều diện tích lúa gieo thẳng. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển

lúa gieo thẳng. Ông Nguyễn Huy Giáp, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Trước khi bước vào vụ xuân, HTX đã quán triệt lịch thời vụ, nhất là hạn chế việc gieo thẳng nhưng do thói quen trong canh tác cùng với số lượng lao động làm ruộng ngày càng ít nên nhiều hộ vẫn lựa chọn phương thức sản xuất này. Hiện nay, hầu hết diện tích cấy lúa phát triển khá tốt, những diện tích gieo thẳng do gặp rét đều bị ảnh hưởng như lúa bị chết rét, chậm đẻ nhánh. Toàn xã có khoảng 20% diện tích lúa gieo thẳng bị ảnh hưởng, thiệt hại phải gieo và cấy dặm lại. Ngay sau đợt rét đậm, rét hại, HTX đôn đốc nông dân kiểm tra đồng ruộng, xác định các diện tích lúa gieo thẳng bị thiệt hại và tiến hành gieo bổ sung lượng mạ bằng các giống lúa ngắn ngày để cấy dặm lại. Đối với diện tích lúa không bị ảnh hưởng, HTX đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, bón phân bằng các loại phân NPK giúp lúa đẻ nhánh, tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng...

Vụ xuân này, huyện Thái Thụy vẫn có tỷ lệ lúa gieo thẳng cao với gần 3.000ha, chiếm hơn 25% tổng diện tích, tập trung tại các xã: Thuận Thành, Thái Phúc, Thái Giang, Sơn Hà, Thái Thọ... Thực tế cho thấy những diện tích lúa bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại vừa qua chủ yếu nằm ở xã có nhiều diện tích lúa gieo thẳng. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn huyện: Để giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung phòng, chống rét bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với diện tích lúa xuân. Đôn đốc, hướng dẫn người dân chủ động ngâm ủ mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày như Đài thơm 8, N97... để dặm lại khi lúa chết. Nhờ vậy, đến nay những diện tích lúa gieo thẳng bị ảnh hưởng, thiệt hại do rét đậm tại các địa phương đã cơ bản được người dân cấy dặm lại, bảo đảm mật độ, diện tích. Ngoài ra, tranh thủ thời tiết đang thuận lợi cho lúa phục hồi, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện một số biện pháp chăm sóc lúa xuân theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Theo đó, với diện tích lúa gieo thẳng khi cây được từ 2,5 - 3 lá cần giữ mực nước ruộng từ 2 - 3cm, bón nhử từ 3 - 5kg phân NPK chuyên thúc cho lúa hoặc 2 - 3kg đạm urê/sào kết hợp tưới nước. Khi đưa nước vào ruộng cần chú ý đối tượng ốc bươu vàng gây hại. Đối với diện tích lúa cấy, luôn giữ mực nước ruộng từ 2 - 3cm, trên những diện tích cây đã bén rễ hồi xanh, ra lá mới tranh thủ trời đang ấm cần bón phân thúc ngay. Ngoài ra, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giảm thiểu tỷ lệ gieo thẳng trong những vụ tới và đẩy mạnh đưa máy cấy, mạ khay vào sản xuất.

TRẦN TUẤN

PHẦN ĐẦU TRỞ THÀNH QUỐC GIA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ NGANG BẰNG CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN

MỤC TIÊU CỤ THỂ (%)	
Đến 2025	Đến 2020
1,5 - 2	2,5 - 3
Diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ / tổng diện tích đất nông nghiệp	
1	>2
Diện tích đất trồng trọt hữu cơ / tổng diện tích đất trồng trọt*	
1 - 2	2 - 3
Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ / tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước	
0,5 - 1,5	1,5 - 3
Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ / tổng diện tích nuôi trồng thủy sản	
5 - 10	>10
Diện tích sản xuất muối dinh dưỡng hữu cơ / tổng diện tích sản xuất muối dinh dưỡng	
90 - 95	95 - 98
Tỷ lệ sản lượng hữu cơ / tổng sản lượng đối với sản phẩm được liệu và làm sẵn ngoài gỗ tự nhiên	
130 - 150	150 - 180
Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ / sản xuất phi hữu cơ	

* Với các cây trồng chủ lực: lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả, chè, hồ tiêu, cà phê, điều, dừa...
Nguồn: Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
<https://timgocphuc.com/>

DOANH NGHIỆP QUỲNH PHỤ

Khắc phục tình trạng thiếu lao động



Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ).

Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cũng như các huyện, thành phố trong tỉnh, tại Quỳnh Phụ số ca F0 trong các doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng. Để khắc phục tình trạng thiếu lao động, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều phương án duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, huyện Quỳnh Phụ ghi nhận hàng nghìn ca mắc Covid-19, trong đó các trường hợp F0 là công nhân tại các doanh nghiệp chiếm khoảng 20%. Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ hiện có khoảng 6.700 lao động, sau tết số lao động là F0 liên tục tăng ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất, kinh doanh cũng như bảo đảm các đơn hàng đã ký. Ông Phạm Văn Trường, phụ trách Chi nhánh Công ty cho biết: Đến thời điểm này Công ty vẫn còn hơn 1.000 trường hợp là F0. Do đó Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để phù hợp

với tình hình dịch bệnh. Với những người chưa bị bệnh, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, động viên để họ có tinh thần cố gắng hơn bù lại một phần cho những trường hợp nghỉ; Công ty tính đến phương án làm thêm giờ; điều chỉnh kế hoạch sản xuất ở những chuyển có nhiều trường hợp F0 sang những chuyển có ít F0. Giải pháp quan trọng nữa phía Công ty sẽ làm việc cụ thể với từng khách hàng để điều chỉnh thời gian giao hàng. Với Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) sau tết có thời điểm số lượng công nhân nghỉ là F0 chiếm 40% khiến các công đoạn phải gián đoạn. Để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty đưa ra nhiều phương án khắc phục kịp thời. Ông Trần Đăng Sứ, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty có trên 400 công nhân nhưng số lượng F0 tăng dần qua từng ngày có thời điểm lên đến 200 người ảnh hưởng

nhất đến tiến độ các đơn hàng. Tuy nhiên, để bảo đảm đơn hàng đã ký, đối với các chuyển cùng đơn hàng có nhiều ca F0 chúng tôi cho di chuyển để hoạt động hiệu quả. Với những đơn hàng khác, khi các trường hợp F0 đã khởi bệnh Công ty động viên người lao động nghỉ thêm công đoạn thay cho người mới mắc Covid-19 phải nghỉ điều trị, tuy tiến độ có chậm nhưng người lao động rất vui vẻ cùng nhau hỗ trợ. Một giải pháp nữa chúng tôi đang thực hiện mỗi ngày cho tăng ca thêm 1 tiếng để giải quyết nguồn hàng ứ đọng. Công ty giao cho các tổ thường xuyên liên lạc với các trường hợp mắc Covid-19 nếu sau 7 ngày nghỉ khi xét nghiệm âm tính để nghỉ đi làm trở lại. Chị Nguyễn Ngọc Linh, công nhân Công ty chia sẻ: Chưa khi nào số lượng công nhân nghỉ nhiều như đợt dịch lần này. Sát cánh cùng doanh nghiệp với những công nhân chưa mắc Covid-19 hoặc đã

khỏi đi làm lại chúng tôi động viên nhau cố gắng, nỗ lực hơn để bảo đảm thời gian giao hàng. Đây không chỉ là giải pháp góp phần nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp mà còn giúp nâng cao thu nhập cho bản thân người lao động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, các đơn vị, đối tác cũng tạo điều kiện và có nhiều chính sách hỗ trợ. Với Công ty Cổ phần May Hà Thành chuyên sản xuất hàng may mặc xuất sang thị trường Mỹ, khi số lượng công nhân nghỉ nhiều, khách hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp lùi thời gian xuất hàng và vận chuyển bằng đường hàng không thay vì đường biển như trước đây cũng như hỗ trợ chi phí vận chuyển. Hay như Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) cũng đang tiến hành đàm phán với khách hàng để hỗ trợ chi phí vận chuyển bằng đường hàng không và lùi thời gian giao hàng do dịch bệnh.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp gây thiếu hụt nhân lực. Theo bà Tăng Thị Hiệu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện trước mắt phải tuyên truyền cho người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch lây lan; các công đoàn cơ sở tham mưu chủ sử dụng lao động tiếp tục chăm lo tốt cho người lao động, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho người lao động sớm trở lại doanh nghiệp, tổ chức tuyên dụng, điều phối lao động, qua đó góp phần ổn định đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG

Ngày mới về quê, nhiều người không hiểu nói bóng gió rằng vợ chồng chị Quỳnh gần đở, trẻ tuổi thiếu suy nghĩ, nhưng 10 năm sau, cơ ngơi mà hai vợ chồng chị vun vén, xây dựng trên quê hương mình lại khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Hiện anh Nhâm Công Hoàng, chồng chị Quỳnh đang là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú Lâm chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng từ gỗ, cơ trụ sở chính tại xã Đông Cơ (Tiền Hải). Còn chị Quỳnh là chủ cơ sở chế biến gỗ tại xã Đông Á. Không chỉ làm giàu cho gia đình, doanh nghiệp của anh chị còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Chị Quỳnh nhớ lại: Năm 2012, vợ chồng tôi bán toàn bộ cổ phần Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hùng Long tại tỉnh Bình Dương - nơi mà vợ chồng tâm huyết chung vốn gây dựng và bán nhà cửa, xe ô tô được hơn 2 tỷ đồng. Về quê, vợ chồng tôi vay mượn thêm gần 1 tỷ đồng để thuê đất mở xưởng, đầu tư máy móc, nguyên liệu làm gỗ pallet. Chúng tôi rong ruổi khắp các tỉnh từ Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để tìm mua cây keo về làm. Khi có sản phẩm, hai vợ chồng lại đi khắp nơi để tìm thị trường tiêu thụ. Rồi khó khăn ban đầu cũng qua, từ xưởng sản xuất hơn 500m² với 18 công nhân, giờ đây chúng tôi đã mở doanh nghiệp với 3 cơ sở sản xuất, cuộc sống dần ổn định.

Trải qua những khó khăn, vất vả của tháng ngày bươn chải, với bản tính cần cù, chịu khó, chị Quỳnh càng khẳng định bản thân để có thành công bước đầu như ngày hôm nay. Để vừa có thời gian dành cho công việc vừa quán xuyến gia đình, mọi công việc ở Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú Lâm do chồng đảm nhiệm còn chị đứng ra thành lập cơ sở chế biến gỗ tại chợ Chùa, xã Đông Á. Hai năm nay, tuy chịu

Làm giàu từ chế biến gỗ

Vốn là chủ doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt tại miền Nam nhưng nặng lòng với gia đình, quê hương, vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh, thôn Trần Phú, xã Đông Á (Đông Hưng) quyết định bán hết cổ phần, tài sản để về quê lập nghiệp. Nào ngờ đây lại là cơ duyên giúp vợ chồng chị tìm thấy hướng làm giàu mới.

Ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19 nhưng cơ sở sản xuất của chị Quỳnh vẫn hoạt động ổn định với doanh thu hơn 300 triệu đồng/năm. Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp chị Quỳnh là sự chân thành, nhanh nhẹn, tháo vát. Dù làm chủ nhưng chị Quỳnh không ngại khó, ngại khổ và luôn xốc vác với công việc. Từ việc quản lý, điều hành các hoạt động ở xưởng, chị Quỳnh không ngại vất vả khi tham gia vào các công việc nặng nhọc như khâu vác, lái xe nâng, cửa xe... Với chị, chủ động trong mọi công việc là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của người kinh doanh và đây cũng là cách để người làm chủ hiểu và đồng hành với người lao động của mình. Hiện

chị Quỳnh làm chủ cơ sở 11 lao động địa phương, trong đó có 6 lao động nữ. Mức thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại đây luôn ổn định từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. Đa số họ đều gắn bó với cơ sở từ những ngày đầu đi vào hoạt động và coi đây như gia đình thứ hai của mình. Không chỉ năng động trong sản xuất, kinh doanh, chị Quỳnh còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là hoạt động an sinh xã hội. Chị Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Quỳnh là hạt nhân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ và các phong trào của Hội, là tấm gương để cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã học tập.

Để kinh doanh thành công đã khó, với phụ nữ việc đó còn khó hơn rất nhiều. Hy vọng rằng sẽ có nhiều phụ nữ mạnh dạn, quyết tâm khởi nghiệp phát triển kinh tế như chị Quỳnh, góp phần khẳng định vai trò, vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

TẮT ĐẠT
(Đài TTHĐ Đông Hưng)



Chị Nguyễn Thị Quỳnh (người bên trái) giới thiệu sản phẩm làm từ gỗ keo.